

Số: 84 /BC-HĐND

Yên Thế, ngày 12 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022; giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng giám sát năm 2023

(Trình kỳ họp thứ Chín – HĐND huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026)

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019; Quy chế hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND năm 2022, một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng giám sát năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT

1. Hoạt động giám sát thường xuyên

Thực hiện Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 19/7/2021 của HĐND huyện về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND huyện đã chủ động giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương; thường xuyên theo dõi việc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND; tham dự 12/12 phiên họp thường kỳ, các hội nghị và xem xét các báo cáo hàng tháng, quý, năm, các báo cáo kết quả hoạt động của TT HĐND, các Ban HĐND, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị hữu quan; thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động của UBND huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, hoạt động của các cơ quan nhà nước khác và công tác tiếp dân, giải quyết, đôn đốc, xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và phản ánh kiến nghị của cử tri, các Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn theo quy định.

2. Hoạt động giám sát của HĐND tại các kỳ họp

2.1. Việc thảo luận, xem xét thông qua báo cáo của các cơ quan hữu quan trình kỳ họp

Trong năm 2022, HĐND huyện đã tiến hành thành công 03 kỳ họp thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy bảo đảm chất lượng, đúng luật định (trong đó có 02 kỳ họp thường lệ, 01 kỳ họp chuyên đề).

Kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện đã xem xét 30 báo cáo, 10 tờ trình, 11 dự thảo Nghị quyết; Kỳ họp thứ Sáu (*kỳ họp chuyên đề*), HĐND huyện đã xem xét 10 báo cáo, kế hoạch, đề án, xem xét thông qua 10 tờ trình, 10 dự thảo Nghị quyết (trong đó có 01 Nghị quyết về công tác cán bộ); kỳ họp thứ Bảy, xem xét

thông qua 28 báo cáo, 11 tờ trình, 12 dự thảo Nghị quyết (trong đó có 02 Nghị quyết về công tác cán bộ) đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, các nhiệm vụ chính trị của huyện trong năm 2022.

Tại các kỳ họp, HĐND huyện đều dành ½ ngày để thảo luận (tại tổ và tại hội trường) và bảo đảm việc thảo luận, xem xét các báo cáo nghiêm túc, dân chủ, chất vấn thẳng thắn, trách nhiệm đúng quy định, làm rõ hơn bản chất nội dung vấn đề, từ đó kiến nghị bổ sung những giải pháp và yêu cầu xác đáng để các cơ quan hữu quan khắc phục thiếu sót, hạn chế, đề xuất giải pháp thực hiện, đồng thời quyết định mục tiêu, nhiệm vụ khả thi phù hợp với tình hình của huyện. Kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện đã dành gần 01 ngày để thảo luận tại tổ và thảo luận tại Hội trường. Đã có 14 ý kiến phát biểu thảo luận của các Đại biểu HĐND huyện và đại biểu các phòng, ngành tập trung về 18 nội dung. Kỳ họp thứ Sáu, đã có 08 ý kiến thảo luận của các đại biểu dự kỳ họp. Kỳ họp thứ 7 đã có 09 đại biểu phát biểu thảo luận trực tiếp và 07 ý kiến thảo luận gửi bằng văn bản.

2.2. Giám sát thông qua hoạt động chất vấn

Tại kỳ họp thứ Năm, Đã có 4 Đại biểu HĐND huyện đặt câu hỏi chất vấn tới 4 thủ trưởng các cơ quan, đơn vị về 7 nhóm vấn đề¹.

Tại kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện đã dành gần 2/3 buổi sáng ngày 20/12/2022 để tổ chức hoạt động giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn².

Tất cả các nội dung trả lời chất vấn được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện và được gửi đến nơi có ý kiến chất vấn để công khai và tiếp thu những ý kiến của cử tri

Nhìn chung, thời gian chất vấn và trả lời chất vấn được bảo đảm, không khí chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra sôi nổi; các đại biểu HĐND huyện, đại diện các cơ quan, đơn vị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân; các câu hỏi chất vấn của đại biểu và câu trả lời chất vấn của thủ trưởng các cơ quan chuyên môn ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào nội dung mà đại

¹ chất vấn bà Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo; chất vấn ông Trưởng phòng Nội vụ; 3 chất vấn ông Giám đốc Trung tâm viễn thông Vinaphone; chất vấn ông Chi cục Trưởng Chi cục thuế khu vực Tân Yên- Yên Thế.

² - **Giải trình:** 3/6 thủ trưởng cơ quan trực tiếp giải trình tại kỳ họp về 02 nội dung: (1) Tình trạng cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn rất chậm, có biểu hiện tình trạng gây phiền hà, bức xúc cho người dân (cá biệt có một số trường hợp kéo dài hàng năm chưa có kết quả, có trường hợp “phí ngoài phí”...); (2) Giải trình làm rõ thêm công tác chỉ đạo, triển khai chương trình chuyển đổi số còn chậm, lúng túng, kết quả chưa rõ. Còn 03 nội dung giải trình khác, Chủ tọa đã chuyển đến thủ trưởng các cơ quan, đơn vị yêu cầu báo cáo bằng văn bản để trả lời các đại biểu. Còn 03 nội dung gồm (1) nông nghiệp; (2) giáo dục và đào tạo; (3) chính sách hỗ trợ người có công về nhà ở sẽ được thực hiện tại phiên giải trình của Thường trực HĐND huyện.

- **Chất vấn:** (1) Chất vấn Chi cục Thuế khu vực Tân Yên- Yên Thế về vấn đề thu thuế và quản lý sổ bộ thuế trên địa bàn; (2) Chất vấn Trung tâm y tế huyện về vấn đề chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân; (3) Chất vấn Công an huyện về vấn đề an ninh chính trị, trật tự toàn xã hội; (4) Chất vấn Tòa án nhân dân huyện về nâng cao chất lượng hoạt động và xét xử các vụ án trên địa bàn huyện.

biểu quan tâm; không dài dòng, không báo cáo thành tích; nội dung trả lời chất vấn được các cơ quan chuẩn bị chu đáo, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của đại biểu. Một số nội dung chưa rõ, chưa cụ thể đã được đại biểu và Chủ tọa kỳ họp trao đổi, các cơ quan trả lời chất vấn đã xác định được trách nhiệm, nhận thức đúng và tiếp thu nghiêm túc.

Từ kết quả phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp, HĐND huyện giao cho TT HĐND huyện đôn đốc, giám sát Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc xem xét, nghiên cứu, thực hiện các kiến nghị của đại biểu, các kết luận của chủ tọa; đồng thời tích cực triển khai các giải pháp đã nêu trong nội dung trả lời chất vấn để sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế thuộc phạm vi trách nhiệm của mình. Kết quả thực hiện các giải pháp đã nêu trong phiên chất vấn của thủ trưởng các cơ quan đơn vị được báo cáo đầy đủ tại kỳ họp kế tiếp của HĐND huyện.

Qua theo dõi, giám sát, Thường trực HĐND huyện nhận thấy UBND huyện và hầu hết các cơ quan, đơn vị được chất vấn đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm các giải pháp đã nêu ra trong trả lời chất vấn cũng như ý kiến của đại biểu HĐND huyện và kết luận của Chủ tọa kỳ họp. Qua đó tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của HĐND huyện tại kỳ họp.

3. Hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề

Thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND huyện về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện, Đoàn giám sát của HĐND huyện đã tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2021 trực tiếp tại 03 cơ quan, 05 xã và 10 trường học trên địa bàn³.

Hoạt động giám sát chuyên đề bảo đảm đúng tiến độ, thời gian, theo đúng các quy định của pháp luật, từng bước nâng cao chất lượng, khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí, chức năng, quyền hạn của cơ quan dân cử, góp phần tích cực, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng chính quyền vững mạnh; thực thi pháp luật nghiêm minh. Báo cáo kết quả, kết luận giám sát của HĐND được gửi đến các đơn vị hữu quan để tổ chức, triển khai thực hiện và các đại biểu HĐND để thực hiện quyền giám sát đối với các cơ quan chức năng, các địa phương khi thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Các kiến nghị sau giám sát được theo dõi, đôn đốc, thực hiện đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát.

Qua giám sát, đã xem xét, đánh giá những mặt tích cực, hạn chế, thiếu sót trong công tác chấp hành các quy định của pháp luật ở các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát; phân tích nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót, từ đó kiến

1 Các xã Xuân Lương, Tam Tiến, An Thượng, Đồng Vương, Đồng Tiến, Đồng Hưu, Tân Sỏi; Trung tâm y tế huyện Yên Thế; Công ty TNHH công nghiệp Huarong; Công ty TNHH HTV Lâm nghiệp Yên Thế và các Trường THCS, Trường mầm non TT Bó Hạ; Trường THCS, Mầm non xã Đông Sơn; Trường THCS, Mầm non xã Tam Hiệp; Trường THCS, Mầm non xã Tiến Thắng

ngộ với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp trên địa bàn huyện.

Hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND được Thường trực, các ban HĐND huyện triển khai, thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm trọng điểm và thực hiện có hiệu quả, kết quả giám sát được báo cáo tại kỳ họp, được truyền thanh trực tiếp, rộng rãi, do vậy được dư luận xã hội quan tâm và đánh giá cao.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Năm 2022, với thẩm quyền, trách nhiệm, hoạt động giám sát của HĐND tiếp tục được chú trọng thực hiện toàn diện (giám sát thường xuyên, giám sát tại kỳ họp, giám sát chuyên đề) và hoàn thành vượt kế hoạch theo chương trình đề ra, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động chung của HĐND.

Các hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát tại kỳ họp thông qua việc xem xét các báo cáo, hoạt động chất vấn, giám sát chuyên đề đều được thực hiện nghiêm túc, tiến hành đồng bộ theo đúng trình tự và quy định của pháp luật. Hầu hết các tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát tuân thủ và chấp hành nghiêm túc kế hoạch, yêu cầu giám sát; kết luận kiến nghị giám sát được UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và các ngành chức năng đã nghiêm túc tiếp thu, tập trung triển khai các giải pháp chỉ đạo sửa chữa, khắc phục thiếu sót, hạn chế khuyết điểm, đầy mạnh, triển khai thực hiện có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Việc gắn kết giữa xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri với hoạt động chất vấn đã mang lại hiệu quả tích cực. Góp phần đẩy nhanh và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Hoạt động giám sát các vấn đề quan trọng của huyện, công tác chỉ đạo, điều hành, điều hòa và sự phối hợp trong hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban, với MTTQ và các ngành liên quan, các xã, thị trấn được thực hiện tốt hơn. Công tác tham mưu, giúp việc trong xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện, tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động giám sát, khảo sát được chỉ đạo chặt chẽ và đi vào nề nếp. Các tổ đại biểu HĐND huyện đã tích cực phối hợp, tổ chức tốt các hoạt động giám sát và nêu được những đánh giá, kiến nghị xác đáng đối với các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát. Các vị đại biểu HĐND đã chủ động tham gia hoạt động giám sát của HĐND tại nơi đại biểu ứng cử; tích cực tham gia hoạt động chất vấn với trách nhiệm và hiệu quả cao hơn.

2. Hạn chế

- Hoạt động khảo sát, theo dõi, cập nhật thông tin làm cơ sở phục vụ giám sát cũng như lựa chọn nội dung, chương trình kế hoạch và kết luận giám sát còn hạn chế. Tổ chức, triển khai kế hoạch giám sát còn chậm, thời gian kéo dài.

- Một số thành viên của đoàn giám sát còn vắng mặt. Vai trò, năng lực, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của đại biểu trong giám sát thường xuyên tại cơ sở nơi ứng cử còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

- Năng lực, vai trò và sự tham gia hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát tại kỳ họp (kể cả xem xét báo cáo và chất vấn) giám sát chuyên đề của một số đại biểu còn hạn chế nhất định.

3. Nguyên nhân

- Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, lãnh đạo các Ban HĐND huyện phân công tham gia Đoàn giám sát công việc được giao nhiều, tham gia chỉ đạo thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ; thời gian chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của hoạt động giám sát.

Khả năng tiếp nhận, nắm bắt thông tin thực tế và các quy định của Nhà nước và địa phương, trình độ hiểu biết, năng lực chuyên môn và kỹ năng giám sát của một số thành viên Đoàn giám sát, nhất là đại biểu ở cơ sở, không giữ các cương vị lãnh đạo, đại biểu tham gia lần đầu còn hạn chế, ngại va chạm, nên việc phân tích, chỉ rõ sai sót khuyết điểm còn chung chung, thiếu cụ thể.

- Bộ máy và chuyên viên văn phòng giúp việc trực tiếp ít, năng lực, kinh nghiệm có mặt hạn chế, chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu tham mưu, giúp việc cho HĐND thực hiện chức năng nhiệm vụ và hoạt động giám sát của HĐND.

- Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn nhận thức chưa thực sự đầy đủ về vai trò, vị trí, hoạt động của HĐND nói chung, về hoạt động giám sát nói riêng, nên chấp hành kế hoạch, mục đích, yêu cầu cũng như nội dung giám sát chưa nghiêm túc, nên việc chuẩn bị báo cáo cho Đoàn chưa đúng đề cương hướng dẫn; gửi báo cáo chưa đúng thời gian quy định; đề xuất, kiến nghị còn chung chung, một số đơn vị không có kiến nghị; còn vắng mặt trong buổi làm việc với đoàn giám sát; chuẩn bị và cung cấp hồ sơ phục vụ giám sát còn thiếu, chưa kịp thời. Những vấn đề cần phải bổ sung, làm rõ vào nội dung báo cáo theo yêu cầu của đoàn giám sát của một số đơn vị chưa được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, gây khó khăn và ảnh hưởng tới việc tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả đợt giám sát.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁM SÁT TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Đẩy mạnh hoạt động giám sát của HĐND theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm thiết thực, chất lượng và hiệu quả; chú trọng lựa chọn những nội dung bức xúc, nổi cộm, kiến nghị kéo dài liên quan nhiều đến đời sống xã hội để thực hiện giám sát và tổ chức thực hiện chương trình hoạt động giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ, khắc phục sự dàn trải, trùng chéo và thực hiện chưa nghiêm túc kiến nghị, kết luận giám sát với HĐND.

2. Tiếp tục đổi mới, cải tiến cách thức tổ chức, nâng cao hơn nữa hiệu quả

của công tác chỉ đạo điều hành, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát; tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn tại kỳ họp và đẩy mạnh việc chất vấn giữa 2 kỳ họp; hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND.

3. Đổi mới, đề cao vai trò, nâng cao năng lực trách nhiệm của tập thể và mỗi cá nhân Thường trực, các ban và đại biểu HĐND, thành viên Đoàn giám sát trong hoạt động giám sát. Tuân thủ chặt chẽ, đúng quy định của luật trong quy định nội dung, chương trình, xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động giám sát.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về hoạt động của HĐND nói chung, hoạt động giám sát nói riêng; tăng cường phối hợp và thực hiện tốt quy chế phối hợp trong hoạt động giám sát, khảo sát và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện; phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, truyền thông trong hoạt động giám sát của HĐND; đề cao trách nhiệm của cơ quan, đơn vị nhất là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát trong việc chấp hành kế hoạch giám sát, cung cấp thông tin và đảm bảo điều kiện phục vụ hoạt động giám sát của HĐND.

5. Đảm bảo các điều kiện, nâng cao tính chuyên nghiệp trong tham mưu, giúp việc và phục vụ của Văn phòng để hoạt động giám sát được tiến hành một cách thuận lợi, khoa học, có chất lượng và hiệu quả cao.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND năm 2022 và các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng giám sát trong thời gian tới Thường trực HĐND tổng hợp, báo cáo HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Chủ tịch UB MTTQ huyện;
- Các ban, các đại biểu HĐND huyện;
- Các đại biểu dự kỳ họp thứ Chín HĐND huyện;
- Chủ tịch HĐND-UBND các xã, thị trấn;
- Công TTĐT huyện;
- LĐ VP HĐND và UBND huyện;
- Lưu VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Thanh